

Sáng ngày 5/9/2023 tại trường THPT Hùng Vương, xã Quảng Phú, huyện Krông Nông, tỉnh Đắk Nông, đồng chí Võ Sanh, Ủy viên ban thường vụ huyện ủy, trưởng ban tổ chức huyện ủy Krông Nông đã đến dự lễ khai giảng năm học mới với thầy và trò nhà trường.



Đồng chí Võ Sanh tặng lẵng hoa chúc mừng năm học mới cho thầy và trò trường THPT Hùng Vương. Buổi lễ khai giảng đã tổ chức long trọng lễ đón học sinh khối 10 nhập trường.



Lễ đón học sinh khối 10 năm học 2023 – 2024 được tổ chức long trọng.

Phát biểu tại buổi lễ khai giảng đồng chí Trưởng ban tổ chức huyện ủy đã đọc thư của chủ tịch nước nhân ngày khai giảng và biểu dương những thành tích trong học tập và giảng dạy của cán bộ, giáo viên và học sinh của nhà trường trong những năm qua, đồng thời mong muốn nhà trường tiếp tục giữ vững thành tích đã được trong năm học vừa qua như tỷ lệ tốt nghiệp THPT đạt 99,25 %, có 01 học sinh thủ khoa khối C của tỉnh Đắk Nông; đồng chí đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng và thành công của việc dạy thực chất, học thực chất của tập thể các thầy cô giáo của nhà trường, mặt khác nhà trường cần phải khắc phục khó khăn tiếp tục nâng cao chất lượng dạy học, học đi đôi với hành, gắn nhà trường với gia đình và xã hội thực hiện tốt cuộc vận động “học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh”.



Đ/c Võ Sanh đọc thư của Chủ tịch nước nhân ngày khai giảng và biểu dương những thành tích trong học tập và giảng dạy của cán bộ, giáo viên và học sinh của nhà trường.

Tại buổi lễ, đồng chí Trịnh Đức Tiến – Hiệu trưởng nhà trường thay mặt thầy và trò nhà trường hứa phấn đấu phát huy hơn nữa trong công tác dạy và học trong năm học mới, thực hiện tốt các cuộc vận động của Đảng, Nhà nước và của Ngành phát động như “học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh”, “Mỗi thầy cô là tấm gương tự học và sáng tạo”, “Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực”.



Đồng chí Trịnh Đức Tiến – Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường đọc diễn văn khai giảng năm học mới

Trường THPT Hùng Vương là trường khá xa trung tâm của tỉnh, điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, học sinh phần lớn là con em nông dân. Trường nhiều năm qua, vươn lên từ nghèo khó nhà trường luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục. Năm học 2022-2023 được Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông công nhận tập thể lao động xuất sắc, chất lượng mũi nhọn và chất lượng đại trà không ngừng được nâng cao.



Đồng chí Hoàng Hùng Cường – Phó Bí thư Chi bộ, Phó Hiệu trưởng nhà Trường đánh hồi trống Khai giảng năm học mới

Năm học 2023-2024, trường có 12 lớp với 535 học sinh, có 31 cán bộ, giáo viên và nhân viên nhà trường. Năm học này nhà trường phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ theo định hướng của ngành, thực hiện tốt các nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

Một là: Mỗi cán bộ quản lý, thầy giáo cô giáo trong nhà trường cần tiếp tục học tập, làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, duy trì kỷ cương, thực sự là tấm gương mẫu mực về đạo đức, tự học và sáng tạo để học sinh noi theo.

Hai là: Đẩy mạnh truyền thông, nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh và cộng đồng xã hội về chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới; biểu dương kịp thời gương người tốt, việc tốt trong thực hiện CT GDPT mới.

Ba là: Bảo đảm an toàn trường học, hoàn hành chương trình năm học đáp ứng yêu cầu về chất lượng giáo dục. Tích cực đổi mới công tác quản lý, đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá các môn học theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bốn là: Chú trọng phát triển Phẩm chất và năng lực người học. Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, giáo dục thể chất cho học sinh. Xây dựng văn hóa trường học, môi trường giáo dục: Sáng, xanh, sạch, đẹp, thân thiện, lành mạnh. Phát triển môi trường **học và sử dụng ngoại ngữ**; Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, duy trì kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông đã đạt được; Phân đầu có nhiều học sinh giỏi cấp tỉnh và có học sinh giỏi Quốc gia

Năm là: Tham mưu chính quyền địa phương các giải pháp phù hợp, linh hoạt để giảm số học sinh bỏ học. Thường xuyên quan tâm, động viên, giúp đỡ các em học sinh dân tộc thiểu số, các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn; Phối hợp tốt giữa Nhà trường - Gia đình - Xã hội cùng chung tay xây dựng trường trung học phổ thông Hùng Vương là một môi trường giáo dục “hạnh phúc” có chất lượng cao.